



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะครุศาสตร์ โทร ๐๙๒๒๕๑๑๒๑๒ E-mail: research.mcu@gmail.com

ที่ พิเศษ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ ปี ปม.๒๕๖๕

### กราบหม้สการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ตามท้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ ตามที่ ข้าพเจ้า ดร.ลำพอง กลมกุล ตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชานุณาการสู่การเรียนรู้ โคก หนอง นา R-Model ในการพึ่งตนเองของชุมชนตามวิถีเกษตรพอเพียง” ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย ๕ โครงการ ดังนี้

โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การสังเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางศาสตร์ พระราชาสู่การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน (หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน)

โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิถีพุทธตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่ การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน (หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มจร)

โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชามานโยบายรัฐสู่โคกหนองนาและการ เรียนรู้เกษตรพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน (หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.พิเชฐ ทังโต สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มจร)

โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ การพัฒนาพื้นที่ทดลองการบริหารจัดการพื้นที่วิถีเกษตรพอเพียงด้วย ศาสตร์พระราชานุณาการสู่กระบวนการเรียนรู้โคก หนอง นา R-Model: พหุกรณีศึกษา (หัวหน้าโครงการวิจัย: พระครูวิรุฬห์สุดคุณ (อุดมศักดิ์ อุดมสมสโก), ผศ.ดร. และผู้ร่วมวิจัย: ดร.ลำพอง กลมกุล สังกัดคณะครุศาสตร์ มจร)

โครงการวิจัยย่อยที่ ๕ การพัฒนาเครือข่ายชุมชนกรณีศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยศาสตร์ พระราชานุณาการสู่การเรียนรู้ในการพึ่งตนเองตามวิถีเกษตรพอเพียง (หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.บุญชิตา ภูชนะจิต และผู้ร่วมวิจัย: ดร.อภิวัฒน์ จำตา มจร วิทยาเขตนครราชสีมา)

ตามสัญญาเลขที่ ว.๐๘๔/๒๕๖๕ โดยกำหนดให้นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ให้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบพิจารณา ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้จัดรายงานวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ ๕ บท เรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานการ วิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ จำนวน ๔ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล แก่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงกราบหม้สการมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(ดร.ลำพอง กลมกุล)

หัวหน้าแผนงานวิจัย